



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
15 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์, thebankokinsight

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า วันนี้ไม่พบการระบาดในประเทศแล้ว 80 วัน แต่เราต้องเตรียมความพร้อม โดยนโยบายคือ ไทยต้องผลิตอุปกรณ์ป้องกันและยาได้เอง ขณะนี้ได้เตรียมยาสำคัญไว้ 6 แสนเม็ด รวมทั้งเตียงและเครื่องช่วยหายใจ หากพบผู้ติดเชื้อ ต้องรีบจำกัดวง และเร่งรักษา อสม.ต้องตื่นตัวตลอดเวลา ซึ่งต่างชาติยกย่องว่า อสม.เป็นองค์ประกอบความสำเร็จในการคุมโควิดของไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, จส.100, thailandplus, nationtv, acnews, mcot, กรมประชาสัมพันธ์) ทีวีช่อง 5, NBT, Thaibps

- สร. ร่วมกับ ก.การต่างประเทศ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและคนไทยที่รอดเดินทางกลับไทย เบื้องต้นจัดทีมแพทย์ พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ด้านโรคติดเชื้อ ด้านโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ 10 ทีม ทีมละ 5-6 คน อยู่ในกรุปไลน์ของสถานกงสุลและคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลตัวเอง ตอบคำถาม ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ โดยตั้งแต่เม.ย.จนถึงปัจจุบัน นำคนไทยกลับประเทศแล้วกว่า 69,000 คน และวันที่ 16 ส.ค.นี้ จะมาจากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 50 คน จากกรุงปารีส และสหรัฐฯ รวมกว่าร้อยคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, thailandplus

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า โครงการกำลังใจ ถือเป็นของขวัญและเป็นกำลังใจให้กับ อสม./ออสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปฯ เป๋าตัง ของธ.กรุงไทย ตั้งแต่ 25 ก.ค. เริ่มเดินทางท่องเที่ยวฟรีตั้งแต่ 30 ก.ค. - 31 ต.ค. 2563 ได้ยื่นเรื่องการใช้สิทธิในโครงการ ให้ อสม.ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี หากอสม.มีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือเรียกรับผลประโยชน์ ถือว่ามีความผิดตามระเบียบ สร. ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2554 ทั้งนี้ ขอความร่วมมืออสม.ช่วยสอดส่อง หากพบการกระทำผิดหรือการกระทำเพื่อหาผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ให้แจ้งมาที่กรมฯ ทางสายด่วน 1426 ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับจังหวัดในการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดต่อไป

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควส, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, businesstoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, sanook)

- ศบค. เปิดเผยสถานการณ์วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 ราย เดินทางจากอินเดีย 15 ราย สหรัฐฯ 1 ราย และออสเตรเลีย 1 ราย เข้าพักใน State Quarantine ผู้ป่วยสะสม 3,376 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,444 ราย และตรวจพบในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 439 ราย รักษาหายรวม 3,173 ราย กำลังรักษาในรพ. 145 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

- นายกสินทร์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ศบค.เศรษฐกิจ จะประชุมนัดแรกวันที่ 19 ส.ค. นี้ โดยมีนายกฯ เป็นประธาน เพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจและมาตรการฟื้นฟูหลังการระบาดของโควิด-19 โดยภาคเอกชนเตรียมเสนอประเด็นที่ต้องเร่งดำเนินการ เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ, ลดความเหลื่อมล้ำ, แก้ปัญหาการว่างงาน, การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME, การกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

- ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางจากเกาหลีใต้ อุซเบกิสถาน ใต้หวัน และญี่ปุ่น 5 เที่ยวบิน รวม 979 คน คัดกรองพบผู้โดยสารคนไทยมีไข้สูง 10 คน เจ้าหน้าที่นำตัวส่งรพ.ทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

- เว็บไซต์ ThaiME ของสภาพัฒนาฯ เผยแพร่โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากกรมแล้ว 19 โครงการ ใช้เงินกู้แล้ว 388,323,960,684 บาท โดยมีโครงการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุสำหรับโควิด-19 วงเงิน 48,657,400 บาท, โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอันตราย และโรคติดเชื้อ โควิด-19 วงเงิน 2,939,400 บาท, โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ โควิด-19 เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย 50,240,400 บาท ล่าสุด ครม.อนุมัติเพิ่ม 3 โครงการ วงเงินรวม 1.1 พันล้านบาท โดยเป็นของ ก.การอุดมศึกษา 2 โครงการ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ 1 โครงการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์)

- รมว.ศธ. เผย เปิดเรียนปกติ 2 วัน ไม่มีรายงานนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือดี เน้นจุดบันทึกติดตามตัว ถือเป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญ

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทสามารถจัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารได้ตามปกติ โดยต้องไม่เกินจำนวนผู้โดยสารที่กำหนดไว้ในการจดทะเบียนรถ ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และเช็คอิน-เช็คเอาท์ไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและสถานีขนส่งผู้โดยสาร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-จ.ระยอง ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ระยอง ภาคเอกชน เตรียมจัดงานเทศกาลดนตรี Rayong Long beach Festival 2020 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการท่องเที่ยว ในวันที่ 22 ส.ค.นี้ บนถนนเลียบริมชายหาดแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง ภายใต้แนวคิด “Believe Rayong”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ one31, กรมประชาสัมพันธ์

-ที่ด่านพรมแดนเบตง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตง เจ้าหน้าที่รพ.เบตง เจ้าหน้าที่ สสอ.เบตง ร่วมกับทหารและฝ่ายปกครอง ตรวจคัดกรองคนไทยที่เดินทางมาจากมาเลเซีย รวมทั้งพนักงานขับรถและผู้ติดตามประจำรถบรรทุกสินค้าทางการเกษตรจากมาเลเซีย อย่างละเอียดทุกขั้นตอน หลังมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น

ประเด็นผลกระทบ

1.ชาวญี่ปุ่นติดเชื้อหลังกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thestandard, thailandplus, newtv, จส.100, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, sanook)

-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีชายญี่ปุ่น อายุ 47 ปี เดินทางจากประเทศไทย ตรวจพบโปรตีนของเชื้อไวรัสโคโรนา จากการติดตามและสอบสวนโรคเพิ่มเติม พบผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดชายญี่ปุ่นรายดังกล่าว ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวที่ยังอาศัยอยู่ในกทม. ได้แก่ ภรรยา และลูก ซึ่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้ง 2 รายเป็นลบ สำหรับชายญี่ปุ่น รพ.ในญี่ปุ่นจะตรวจหาเชื้อซ้ำในวันนี้ (14 ส.ค.) หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีตรวจพบชายไทยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประเทศญี่ปุ่น ว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่เบื้องต้นพบว่าวิธีการตรวจที่ญี่ปุ่นใช้ไม่เหมือนกับทั่วไป ซึ่งการตรวจที่ไทยเป็นไปตามมาตรฐานก็ไม่พบผิดปกติ ส่วนการตรวจสอบครอบครัวชายไทยดังกล่าวที่ จ.เชียงราย ต้องรอให้สธ.รายงานมาก่อน

2.ค่าตอบแทน อสม. ช่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, thebangkokinsight

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ขอบคุณอสม.ที่มีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรค ซึ่งความทุ่มเทของอสม. ทำให้ตนและผู้บริหาร สธ. ร่วมกันเสนอความช่วยเหลืออสม.คนละ 500 บาท เบื้องต้นเป็นเวลา 7 เดือน และจะช่วยเหลือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-กรม อนุมัติงบกลาง 3,622 ล้านบาท ให้อสม.ในโครงการส่งเสริมการควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน ตั้งแต่เดือนมี.ค. - ก.ย. 2563 เดือนละ 500 บาท โดยนายกฯ เร่งรัดการจ่ายเงินให้เร็วที่สุด

3.รับสมาชิกบัตรอีลิทชาวต่างชาติเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์

-สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า ประเทศไทยเตรียมเปิดรับชาวต่างชาติที่เป็นสมาชิกบัตรไทยแลนด์อีลิทเข้าประเทศในช่วงโควิด เรียกว่าโครงการจ่ายเพื่ออยู่ (pay to stay) โดยมีค่าสมาชิกเริ่มต้นปีละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 470,000 บาท สำหรับการพำนักระยะสั้น 5 ปี หรือ ปีละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 932,000 บาท สำหรับการพำนัก 10 ปี หรือ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 1.87 ล้านบาท สำหรับการพำนัก 20 ปี ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. ยอมรับว่ามีเรื่องนี้เข้ามาให้ศบค.ชุลเล็กพิจารณา แต่รายละเอียดต้องรอไทยแลนด์อีลิทเป็นผู้ให้ข้อมูล

4.จัดแข่งขันกีฬามวย ฟุตบอล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย)

-ผู้ว่าการ กกท. ยืนยัน กีฬามวยสามารถจัดแข่งขันแบบเปิดได้ หลังได้รับอนุญาตจากศบค.ตั้งแต่ 13 ส.ค. โดยทุกกีฬาจะต้องทำตามคู่มือจัดการแข่งขันแบบนิวนอร์มอลอย่างเคร่งครัด โดยมวยไทยมีผู้ชมเข้าได้แต่ต้องไม่เต็มจำนวนในสนาม ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด เช่นกันเดียวกับฟุตบอล ต้องกำหนดจำนวนผู้ชมอย่างเหมาะสม เบื้องต้นควรจะให้เข้าสนามได้แค่ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ตามความจุปกติก่อน หลังจากจัดไปสักระยะต้องมีการประเมินความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายอำนาจ เกษปารุณ ผอ.โรงเรียนมวยไทย เวทีมวยนานาชาติ รัชสิด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จัดการแข่งขันชกมวยครั้งแรก หลังจากหยุดไปนานหลายเดือน มีแฟนมวยและเซียนมวยเดินทางเข้ามาชมการแข่งขัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสนามคัดกรองและแจกหน้ากากให้กับผู้ที่เข้าชม

5.คุมเข้มคอนเสิร์ตเจนี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย)

-จ.สตูล เปิดงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 13-14 ส.ค.นี้ โดยวันแรกมีคอนเสิร์ต เจนี – ลินส์ ได้หมดถั่วสดขึ้น ด้านนายณรงค์ ประพันธ์

ประเด็นข่าว

ผู้ดูแลการจัดคอนเสิร์ต ระบุ จังหวัดสตูลและสงขลาได้เรียกประชุมผู้จัดงานเวที โดยตนจัดระบบนั่งห่างๆ ผู้เข้าชมคอนเสิร์ตต้องใส่หน้ากากอนามัย ห้ามถอด เต็มได้ตรงเก้าอี้ นั่ง หากไม่เชื่อฟังจะเชิญออกนอกคอนเสิร์ตทันที ซึ่งสงขลาจะลงตรวจความเรียบร้อยอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, innnews, sanook)

-นายเอกพล เหมรา ผู้ช่วย นพ.สสจ.สตูล นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูการจัดเตรียมความพร้อมคอนเสิร์ต เจนนี่-ลินลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ระหว่างมีการแสดง หากผู้เข้าชมไม่ปฏิบัติตามมาตรการจะทำให้หยุดการแสดงทันที และสั่งห้ามนักแสดงโยนผ้าเช็ดหน้าหรือสิ่งของให้กับคนดูเด็ดขาด

6.เตือนภาวะหลังการติดเชื้อโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ)

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ความรู้ในปัจจุบันมีความชัดเจนว่าผู้ป่วยโรค COVID-19 แม้จะรักษาจนตรวจได้ผลลบแล้ว ยังมีกว่า 30% ที่มีอาการหลงเหลือยาวนานหลายสัปดาห์จนเป็นเดือน เช่น อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย สมอุงตื้อ งุนงง เหนื่อยเปลี้ย ไม่มีแรงทำงาน อาการไอ หรืออาจยังมีปัญหาการดมกลิ่นและรับรส เป็นต้น เรียกว่า Long COVID หรือ Chronic COVID หรือ COVID Long Haulers หรือ Chronic fatigue syndrome หรือ Myalgic encephalomyelitis ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันตัวและป้องกันสมาชิกในครอบครัว การใส่หน้ากากจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ถึง 85% การอยู่ห่างคนอื่นอย่างน้อยหนึ่งเมตรจะช่วยลดความเสี่ยงได้ถึง 80% หากทำรวมกับการล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงที่แออัด ที่ชุมนุม จะทำให้มีโอกาสรับเชือน้อยลง ถ้าทำกันอย่างพร้อมเพรียงไทยก็จะไม่ระบาดซ้ำ

7.อาหารปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เจ้าหน้าที่จีนกำลังวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอาหารแช่แข็งที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทางกรจีนได้ยกระดับมาตรการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่ท่าเรือต่างๆ โดยหลังจากกลุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์ปีกไก่แช่แข็งจากบราซิล ในเมืองเสิ่นเจิ้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเมืองเสิ่นเจิ้นได้ติดตามหาผู้ที่อาจติดเชื้อ รวมทั้งตรวจเชื้อให้แก่ประชาชนทุกคนที่อาจสัมผัสบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ซึ่งผลตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, จส.100, tnthailand, nationtv

-นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาและโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสามารถแพร่กระจายผ่านอาหารแช่แข็งหรือบรรจุภัณฑ์ ด้าน WHO ระบุ ไม่มีหลักฐานที่ชี้ว่าอาหารหรือห่วงโซ่อาหารมีส่วนในการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ตาม หากเชื้อปนเปื้อนไปกับอาหาร การปรุงอาหารด้วยความร้อนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ เช่นเดียวกับบอย.และการเกษตรแห่งสหรัฐฯ ที่ยืนยันว่าไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าคนติดโควิด-19 จากอาหารหรือจากบรรจุภัณฑ์อาหาร

8.ผ่อนปรนให้ต่างชาติเข้าภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, เสี่ยงใต้รายวัน

-ศบค. ลงพื้นที่ภูเก็ต เตรียมความพร้อมผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเพื่อขับเคลื่อนท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ พร้อมกำหนด 5 แนวทางสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ คือ 1.ต้องมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต (ศปก.จว.ภูเก็ต) ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีการชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีต่อเนื่อง และจะต้องชี้แจงอย่างเปิดเผยตามความเป็นจริง มีระบบการติดตามและรายงานกับ ศปก.ศบค. แบบสื่อสารสองทางอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 2.ทำอากาศยานภูเก็ต ต้องมีมาตรการคัดกรองผู้เดินทางทั้งคนไทยและคนต่างชาติ พัฒนาขีดความสามารถในการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิดอย่างเพียงพอ ใช้เวลาไม่มากและมีประสิทธิภาพ 3.มีการจัดตั้ง Alternative Local State Quarantine (ALSQ) ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรม สบส. กำหนด 4.มีการกำหนดเส้นทางและยานพาหนะที่จะรับส่งคนต่างชาติจากท่าอากาศยานไปยัง ALSQ ที่เป็นระบบปิด หรืออยู่ในระบบควบคุมไว้สังเกตตลอด มีทีมติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ในภาพรวมของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 5.พื้นที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (คนไทยสามารถร่วมกิจกรรมได้) เมื่อกักตัวครบ 14 วัน ต้องเป็นพื้นที่ค่อนข้างปิดหรือควบคุมการเข้า-ออกได้ และจำกัดเฉพาะบางพื้นที่ ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและประเมินความพร้อมของส่วนที่เกี่ยวข้อง หากมีผลการดำเนินการที่เป็นระบบจึงให้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

9.แรงงานจากอุซเบกิสถานถึงไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นางเจียรรัตน์ ณะวะมะวัฒน์ รองปลัด ก.แรงงาน เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอุซเบกิสถาน 94 คน เป็นกลุ่มที่โพสต์คลิปขอให้รัฐบาลช่วยพากลับประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลของอุซเบกิสถานออกกฎหมายห้ามคนในประเทศออกนอกราชอาณาจักร ถึงวันที่ 31 ก.ค 2563 และห้ามสายการบินพาณิชย์บินเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายเจ็ดเกียรติ อัครการ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษก ก.การต่างประเทศ ระบุ วันที่ 13 ส.ค. มีคนไทยจากอุซเบกิสถานเดินทางกลับมา 102 คน ในจำนวนนี้เป็นแรงงานไทย 94 คน ซึ่งเดินทางมาทั้งหมดที่ร้องขอ ส่วนแรงงานไทยที่ยังอยู่ไม่ได้แสดงความจำนงในการเดินทางกลับ

9.การพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงงบประมาณ 600 ล้านบาท เพื่อวิจัยการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า เรื่องยังไม่ผ่านที่ประชุมครม. ต้องทำรายละเอียดให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนมากกว่านี้ ส่วนวงเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้ขึ้นอยู่กับนายกฯว่าจะให้ใช้เงินกู้หรือ

ประเด็นข่าว

กลาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, แนวหน้า

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในไทย ว่า มีวัคซีนต้นแบบที่ผ่านการทดสอบในลิง 1 ชนิด คือ ชนิด mRNA โดยศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผ่านการทดสอบในหนูแล้ว 3 ชนิด คือ 1.ชนิด DNA โดยบริษัทไบโอเนทเอเชีย จำกัด 2.ชนิด DNA โดยศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ 3.ชนิดโปรตีนซับยูนิตจากพืช โดยบริษัทไบยา ไฟโต ฟาร์ม จำกัด นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาวัคซีนต้นแบบที่อยู่ในระหว่างห้องปฏิบัติการอีกหลายชนิด ได้แก่ ชนิด subunit ชนิดอนุภาคเสมือน (VLPs) ชนิดเชื้อตาย (Inactivated) และชนิด Viral vector ปัจจุบันวัคซีนต้นแบบทั่วโลกที่อยู่ในขั้นตอนการวิจัยพัฒนาในสัตว์ทดลองและมนุษย์มีกว่า 165 ชนิด แยกเป็น 1.วัคซีนต้นแบบที่อยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์ (Clinical) 26 ชนิด และ 2.วัคซีนต้นแบบที่อยู่ระหว่างการทดสอบในสัตว์ (Pre-Clinical) 139 ชนิด ในไทยมีผู้วิจัยวัคซีนต้นแบบรวม 6 หน่วยงานมีทั้งรัฐและเอกชน คาดการณ์ว่าภายในกลางปีหน้าประชากรจะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใช้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, โพสทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, nationtv, thestandard, thebangkokinsight, newtv, js100, sanook, xinhuathai)

- นักวิทยาศาสตร์** เตือนโควิด-19 อันตรายไม่น้อยกว่าไข้หวัดใหญ่ปี 1918 ที่คร่าชีวิตประชาชนทั่วโลก 50 ล้าน
- รัสเซีย** เผยว่า กว่า 20 ชาติแสดงความสนใจจะใช้วัคซีนโรคโควิด-19 ของรัสเซีย ด้าน WHO กำลังเจรจากับรัสเซียเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนที่รัสเซียจะเริ่มผลิต
- เวียดนาม** ลงทะเบียนจองซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 ของรัสเซียแล้ว พร้อมกับการพัฒนาวัคซีนของตนเองต่อไป
- นิวซีแลนด์** พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 12 ราย ทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ 4 รายในครอบครัวหนึ่งในเมืองโอ๊คแลนด์ ทำให้นิวซีแลนด์มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดระลอกสองที่รุนแรงกว่าเดิม ด้านคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาล็อกดาวน์เมืองโอ๊คแลนด์ในระดับ 3 ต่อไปจนถึง 26 ส.ค.
- อินโดนีเซีย** กรุงจาการ์ตาขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมทางสังคมอีก 2 สัปดาห์ หลังผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเพิ่มขึ้น
- ออสเตรเลีย** รายงานผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อายุน้อยที่สุด เป็นชายอายุประมาณ 20 ปี ที่รัฐวิกตอเรีย
- เกาหลีใต้** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 103 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 85 ราย ขณะที่กลุ่มก้อนติดเชื้อใหม่ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นเหตุให้ทางการกำลังพิจารณายกระดับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม
- อังกฤษ** พนักงานโรงงานแชนด์วิชติดโควิด-19 เกือบ 300 ราย
- สหรัฐฯ** เผย หากการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประสบความสำเร็จ ชาวอเมริกันทุกคนจะได้รับการฉีดฟรี ทั้งนี้ มีรายงานว่า การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐฯ ทำให้คนทำงานสาธารณสุขเสียชีวิตจากการติดเชื้ออย่างน้อย 922 คนแล้ว
- เม็กซิโก** ป่วยโควิด-19 เกินครึ่งล้านราย เร่งผลิตวัคซีนให้ทันใช้ต้นปีหน้า
- ลาว** พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ ผู้ป่วยสะสม 22 ราย
- ฝรั่งเศส** ประกาศให้กรุงปารีสและเมืองมาร์แซย์เป็นพื้นที่สีแดง หลังพบโควิด-19 ระบอบหนัก
- แอฟริกาใต้** จนท.สธ.แอฟริกาใต้ติดเชื้อมากกว่า 27,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นแพทย์ - พยาบาล มากกว่า 1.5 หมื่นราย เสียชีวิต 240 ราย
- ฟิลิปปินส์** มีผู้ติดเชื้อรายวันกว่า 6,000 ราย สั่งเลื่อนเปิดเทอมอีก 6 สัปดาห์ และอาจต้องใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่กักกันโรค
- สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 20.8 ล้านราย เสียชีวิต 747,476 ราย รักษาหายแล้ว 13,682,464 ราย 3 ประเทศที่มีผู้ป่วยเกินครึ่งแสน คืออินเดีย 67,066 ราย บราซิล 58,081 ราย และสหรัฐฯ 54,076 ราย ส่วนรัสเซียแม้จะเริ่มใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 5,102 ราย รวมผู้ป่วย 902,701 ราย

นายกฯ มอบนโยบาย ครม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-นายกฯ มอบนโยบายแก่ครม. 24 ข้อ 1.น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 2.ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทางการเมือง เหนือผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม 3.เร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศแผนแม่บท ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว 4.ดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศอย่างสมดุล เร่งขับเคลื่อนการเจรจาและการใช้ประโยชน์จากพันธะสัญญาต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 5.ขับเคลื่อนประเทศในยุคปกติใหม่ เน้นการมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และการพัฒนางาน 6.ปรับปรุงรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ผ่านสื่อชนิดต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพฤติกรรมการรับรู้ของประชาชนในปัจจุบัน 7.จัดให้มีคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นกลไกรับฟังความคิดเห็น และการส่งผ่านข้อมูลของประชาชน 8.ส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ลดช่องว่างทางความคิดระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ 9.สร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในรัฐบาลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลงานที่เป็นรูปธรรม 10.เร่งรัดการยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 11.รักษาวินัยการเงินการคลังให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาหามาตรการทางการเงินรูปแบบใหม่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 12.ปรับวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ จัดทำแผนงาน/โครงการ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ให้มีความต่อเนื่องสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ มีวงเงินที่เหมาะสมและไม่เป็นภาระงบประมาณในแต่ละปีมากเกินไป 13.กวดขัน เข้มงวด การปราบปรามการ

ประเด็นข่าว

ทุจริตและคอร์รัปชัน โดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 14.ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 15. พัฒนาระบบการเกษตรและอุตสาหกรรมอื่นๆ สร้างงานให้คนไทยมีงานทำ สร้างโอกาสในการส่งออก 16.ส่งเสริมการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาค การเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ 17.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 18. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทั้งระบบ 19.ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20.ดำเนินนโยบายด้าน พลังงาน โดยยึดหลักความโปร่งใส ลดภาระความเดือดร้อนของประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน 21.แก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศ 22.ขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้วยมาตรการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 23.ภารกิจในระยะ เร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 24.ตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยบูรณาการทุกภาค ส่วนให้ร่วมกันติดตามดูแล ประดับประคอง ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

มออบานรัฐมนตรีดูแลจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, innnews)

-นายกฯ ลงนามคำสั่ง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. รับผิดชอบ จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด

คลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ คลินิกชุมชนอบอุ่น 74 คลินิก ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรม และเสนอแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 1.ขอให้ตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบเลขาฯ สปสช. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ ผอ.สปสช.กทม.เขต 13 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และลงโทษผู้กระทำความผิด 2.ขอให้ชี้แจงข้อกล่าวหาและระงับการกล่าวหาที่ยังไม่ได้พิสูจน์ความผิด เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าใจผิดของสังคม และขอให้ทบทวนผลการ สอบสวน และเรียกร้องให้เปลี่ยนคณะกรรมการสอบเป็นบุคคลภายนอกที่มีความเป็นกลาง 3.ขอให้ตรวจสอบทุจริตเชิงนโยบายและการสนับสนุน ช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 4.ขอให้ตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาและแก้ไขปัญหาของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมา มีการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ ทำให้หน่วยบริการเกิดหนี้สินจำนวนมากจนเกิดภาวะขาดทุน 5.ขอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา และปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 6.ขอให้คณะกรรมการสาธารณสุขพิจารณาศึกษาและสอบหา ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทางกลุ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, Newtv, thaiPBS)

-คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีหน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ สปสช. ได้ร่วมแถลงข่าวชี้แจง กรณีตัวแทนผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น 74 แห่ง ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม โดยนายนิมิตร เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยืนยันว่า การดำเนินการของคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ มีกระบวนการชัดเจนและเป็นธรรม เมื่อตรวจพบเอกสารการเบิกค่าบริการคัดกรอง สุขภาพเป็นเท็จ ก่อนจะอายัดการเบิกจ่ายค่าบริการและแจ้งความดำเนินคดี จะมีการสอบถามรวมทั้งให้คลินิกส่งเอกสารข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมก่อน และ ยังเปิดให้คลินิกอุทธรณ์ได้ ส่วนที่มีข้อกังวลว่าเอกสารการเบิกจ่ายของคลินิกอาจถูกปรับเปลี่ยนและบิดเบือนข้อเท็จจริง ขณะนี้เอกสารการตรวจสอบ คลินิกทั้งหมดถูกอายัดไว้ที่คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ไม่มีใครสามารถทำลายหรือบิดเบือนเอกสารได้

รมว.สธ.ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน เปิดตัวโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขด้าน covid-19 และเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอบประจำบ้านด้าน covid -19 ในชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน และมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ อสม. พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันภัย covid ให้กับประธาน อสม.ระดับอำเภอ 7 อำเภอ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อสม. ในพื้นที่ ตลอดจนตรวจเยี่ยม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของ รพ.ศรีสังวาลย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, บ้านเมือง, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, acnews

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เผยทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ หรือ Skydoctor ช่วยลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึง ยาก ส่งรพ.ใหญ่ ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิต รอบ 10 ปีที่ผ่านมา ออกปฏิบัติการเกือบ 500 ครั้ง

สวัสดิการ อสม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาสวัสดิการสังคมกับงานสาธารณสุข และพบกับอสม. อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม พร้อมกล่าวว่า เรื่องสวัสดิการ อสม.ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา 2 เรื่องคือ กรณี อสม.เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาพยาบาลใน รพ.ในสังกัด สธ. จะไม่ต้องเสียค่าห้องพักรักษา และครม.ได้อนุมัติงบกลางจ่ายเงินพิเศษคนละ 500 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค. - ก.ย. 2563 โดยนาย กฯ ส่งร่าง โอนให้ครบกว่า

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามธุรกิจ

-นพ.วิญญู จันทระเนตร รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา รับมอบโรงปลูกกัญชาทางการแพทย์จาก นายธนัท เขียวชาญอักษร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนัทเฮิร์บพาณิชย์ จำกัด โดยมีนพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสธ. ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี โดยเป็นงานวิจัยผลิต

ประเด็นข่าว

กัญชาเป็นยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับ และเชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นโรงเรือนขนาด 32 เมตร x 10 เมตร มูลค่า 5 แสนบาท รองรับการผลิตกัญชาได้ 240 ต้น ตั้งเป้าหมายปลูกกัญชาทางกระรอกพันธุไทย ในระดับรพ.สต.ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำผลผลิตจากกัญชามาแปรรูปเป็นยารักษาโรคและสร้างรายได้ให้ชุมชน ใช้เวลาเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 6-7 เดือน ปลูก

นพ.สำเร็จ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการลักลอบใช้กัญชาได้ดินรักษาโรคกว่า 8 แสนราย ซึ่งมีราคาแพงและสารปนเปื้อนสูง รวมทั้งมีน้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนผสมมากเกินไป สธ.จึงขับเคลื่อนโครงการปลูกกัญชาในรพ.สต. 150 แห่ง ใน จ.นครราชสีมา ดำเนินการแห่งแรกที่ รพ.สต.คลองม่วง อ.ปากช่อง และรพ.สต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย เป็นแห่งที่สอง ซึ่งบริษัท ธนัทเฮิร์บพาณิชย์ จำกัด ได้มอบโรงเรือนปลูกกัญชามูลค่า 5 แสนบาท เพื่อพัฒนาแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ปรุงยาและจ่ายยาในตำรับไทย ใน รพ.สต.ในอนาคต รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการรักษาโรคด้วยกัญชามาใช้บริการแบบครบวงจร นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีความคึกคัก หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายลง

ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนอันตราย

สื่อที่นำเสนอ : ChiangmaiNews

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วน กรณีข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของ ออย. จากการตรวจสอบพบเว็บไซต์หลักของผลิตภัณฑ์ เช่น 7Fit ปิดไปแล้ว แต่พบอีก 7 เว็บไซต์ ยังโฆษณาและจำหน่าย โดยพบว่ามีการสวมเลขสารบบผลิตภัณฑ์อื่น เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลอม และมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เกินขอบเขตความเป็นอาหาร จึงได้ประสานก.ดิจิทัลฯ ระวังการโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมาย

สสจ.เชียงใหม่ เตือนกินเห็ด

สื่อที่นำเสนอ : ChiangmaiNews

-นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 ส.ค. 2563 พบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ 5 ราย แยกเป็น อ.ไชยปราการ 2 ราย และอ.ฝาง 3 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต สำหรับเห็ดพิษที่เกิดปัญหาบ่อย ได้แก่ เห็ดระโงกหิน หรือเห็ดไข่ตายซาก มีพิษทำลายระบบทางเดินอาหาร ตับ ไต สมอ ระบบเลือด ระบบหายใจ ทำให้เสียชีวิตได้ใน 4-10 ชั่วโมง แม้จะทำให้สุกแล้วแต่ความเป็นพิษยังมีอยู่ หลังรับประทานเห็ดแล้วปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หัวใจเต้นเร็ว ปวดเกร็งในท้อง ให้รีบทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วล้างคอเพื่อให้อาเจียนออกมาให้มากที่สุด และรีบพบแพทย์ทันที รวมถึงแจ้งประวัติการกินเห็ดโดยละเอียด ประชาชนไม่ควรเก็บหรือซื้อเห็ดที่ไม่แน่ใจมาปรุงอาหารรับประทาน ควรเลือกรับประทานเห็ดที่มาจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ หลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดร่วมกับดื่มสุรา เพราะฤทธิ์จากแอลกอฮอล์จะทำให้พิษเห็ดแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อาการรุนแรงขึ้น

ประโยชน์นมแม่

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า นมแม่มีประโยชน์มาก ช่วยให้ลูกมีภูมิคุ้มกันที่ดี ที่สำคัญลดอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคท้องเสียติดเชื้อ ลดการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ลดความรุนแรงจากอาการป่วยด้วยโรคหอบหืดเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อไวรัส RSV ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนถึงอายุ 6 เดือน หลังจากนั้นให้รับประทานอาหารเสริมตามวัยควบคู่กับนมแม่จนถึง 2 ขวบหรือนานกว่านั้น

นพ.อดิศักดิ์ ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า สถาบันฯ มีคลินิกนมแม่ให้บริการและให้คำปรึกษาสำหรับมารดาที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นมแม่ในช่วงแรกที่เรียกว่าโคลอสตรัมหรือน้ำนมเหลือง เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกของลูก ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยให้เด็กสูงสมวัย เพราะมีสารอาหารสำคัญครบถ้วนมากกว่า 200 ชนิด

ฉีดพ่นยาป้องกันเลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-จนท.ป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครพิษณุโลก ออกฉีดพ่นยากันยุงและกำจัดลูกน้ำยุงลายตามอาคารบ้านเรือนประชาชน หลังมีผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เดือน ก.ค.มีผู้ป่วย 11 ราย และส.ค.นี้มีผู้ป่วยแล้ว 3 ราย นพ.ไกรสุข เพชรบุรีณิน นพ.สสจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบของการระบาด ถือว่าน่าเป็นห่วง จ.พิษณุโลก มีผู้ป่วยสะสม 450 ราย อัตราป่วย 51.09 ต่อประชากรแสนคน จึงขอความร่วมมือทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรค

สพอ.รับมอบเงินสนับสนุน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, acnews

-ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพอ. รับมอบเงิน 30,000 บาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับองค์ความรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันของประเทศไทยในอนาคต

แมงกะพรุนปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์บ้านเมือง

-กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าซื้อแมงกะพรุนจากตลาดเช้าสดหีบ อ.สดหีบ เมื่อลวกในน้ำร้อนมีลักษณะเหมือนพลาสติกหรือยาง คาดว่าน่าจะเป็นแมงกะพรุนปลอม นายอนุชา อินทพร นอภ.สดหีบ ได้มอบหมายผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายแมงกะพรุนทุกร้านในตลาดเช้าสดหีบ ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งต้องรอผลตรวจสอบ 7 วัน

ประเด็นข่าว

ไขปลาลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-แม่บ้านรายหนึ่งใน จ.สุราษฎร์ธานี ซื้อไขปลาในตลาดสดไปประกอบอาหาร พบไขปลาแข็งกระด้าง ผ่าดูคล้ายกับมีส่วนผสมของวัตถุอย่างอื่น และตั้งได้คล้ายกับของเล่นยาง เมื่อทดลองเผาไฟมีกลิ่นเหม็นไหม้คล้ายกับพลาสติก ด้านเจ้าหน้าที่ สสจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจสอบพบว่าภายนอกแปลกกว่าไขปลาเมยงหรือไขปลาริวกิว แต่ต้องส่งตัวอย่างไปตรวจสอบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สุราษฎร์ธานี เพื่อความชัดเจน

สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

